

ประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2558

### ส่งออก "ข้าวหนึ่ง" ทรุดไนจีเรียขึ้นภาษี 60%

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวหนึ่งครั้งปีหลังว่า เริ่มมีปัญหาหลังจากประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวหนึ่งเบอร์ 1 จากประเทศไทย มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรากฏรัฐบาลชุดใหม่ของไนจีเรียได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ลดลงครั้งหนึ่ง และยังคงเผชิญปัญหาคอร์รัปชันอีกมาก ส่งผลทำให้รายได้ของประเทศไนจีเรียลดลง

"นโยบายใหม่ของรัฐบาลไนจีเรียส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวหนึ่งของไทยในขณะนี้ 2 เรื่อง คือ การตั้งกำแพงภาษี กับการห้ามส่งเงินเหรียญสหรัฐออกนอกประเทศ อย่างแรก รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่รับซื้อข้าวที่ผลิตในประเทศตั้งโรงสีข้าว เสียภาษีการค้าแค่ 30% ขณะที่ผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศต้องเสียภาษีนำเข้าถึง 60% และมีโควตานำเข้า ทำให้เกิดการวิ่งเต้นขึ้น เรื่องที่สองการห้ามส่งออกเงินเหรียญเกิดขึ้น เพราะรัฐบาลบังคับให้ใช้เงินสกุลไนรา เมื่อผู้นำเข้าข้าวหนึ่งไทยถึงเวลาต้องชำระเงินก็หาเงินเหรียญสหรัฐไม่ได้ ต้องลักลอบซื้อขายกันในตลาดมืด ยกตัวอย่าง ค่าข้าว 1 ล้านเหรียญ อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการจ่ายเงินค่าข้าวจนครบ เพราะจะหาเงินเหรียญมาจ่ายได้คร่าวละ 70,000-80,000 เหรียญ โดยปรากฏการณ์นี้เริ่มลุกลามไปยังสินค้าอื่น อาทิ พลาสติก สิ่งทอด้วย" นางสาวกอบสุขกล่าว

เบื้องต้นทางผู้นำเข้าข้าวหนึ่งไนจีเรีย แก้ปัญหานี้ด้วยการนำเข้าข้าวหนึ่งไทยผ่านประเทศที่สาม คือ เบนิน ส่งผลให้ยอดนำเข้าข้าวของเบนินเพิ่มขึ้นระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายก็ประสบปัญหาเหมือนเดิมคือ เบนินไม่สามารถหาเงินเหรียญมาชำระค่าข้าวได้เช่นกัน ทำให้ยอดส่งออกข้าวหนึ่งไปเบนิน ปัจจุบันเหลือเพียง 81,106 ตัน หรือลดลงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีก่อน

"ถ้าดูตัวเลขการส่งออกข้าวครั้งปีแรกของปีนี้ที่ไปไนจีเรีย มีปริมาณ 475,189 ตันหรือเพิ่มขึ้น 105.7% ซึ่งดีกว่าปีที่แล้ว แต่นั่นเป็นเพราะปีที่แล้ว เรามีการส่งออกข้าวไปไนจีเรียลดลงมากจากผลของโครงการรับจำนำข้าว ส่วนปีนี้เราจะเห็นผลกระทบ 6 เดือนหลังจะลดน้อยไปเลย เพราะไนจีเรียเป็นผู้ซื้อข้าวหนึ่งรายใหญ่คาดการณ์ว่า ยอดส่งออกไปไนจีเรียจะทำได้เพียง 800,000 ตัน จากปีปกติที่เคยส่งออกไปตลาดนี้ได้ 1.2 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มภาพรวมการส่งออกข้าวหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลัง ทุกตลาดรวมกันมีแนวโน้มจะปรับลดลงจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่มีปริมาณ 1,079,699 ตัน หรือลดลง 5.3%"

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหนึ่งที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวหนึ่งต้องแข่งขันกันมากขึ้น โดยมีโรงสีข้าวหนึ่งจำนวนหนึ่งผันตัวมาเป็นผู้ส่งออก จากความได้เปรียบต้นทุนในการทำข้าวหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการขาดดุลงบณข้าวหนึ่งกับผู้ส่งออกข้าวหนึ่งถึงตันละ 8 เหรียญ ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกข้าวหนึ่งปกติจะขาดดุลงบณกันระหว่าง 2-3 เหรียญเท่านั้น โดยการขาดดุลงบณของกลุ่มโรงสีข้าวหนึ่งทำให้ตลาดเกิดความเสียหายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวหนึ่งหันไปใช้ราคาโรงสีข้าวหนึ่ง มากดุราคาข้าวหนึ่งผู้ส่งออกไทยอีกทีหนึ่ง

สอดคล้องกับ นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาโรงสีข้าวหนึ่งได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตข้าวหนึ่งล้นเกิน คิดเป็นปริมาณถึง 6-7 ล้านตัน มากกว่าปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งปีละ 3 ล้านตัน ขณะที่ตลาดส่งออกข้าวหนึ่งชะลอตัวลง เพราะราคาข้าวหนึ่งของไทยปรับตัวสูงขึ้น จากช่วงต้นปีเคยส่งออกตันละ 350-360 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมาถึง 400-405 เหรียญ แต่กำลังซื้อคู่ค้าโดยเฉพาะแอฟริกาตกลง เนื่องจากรายได้การค้าขายน้ำมันดิบลดลง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนของแอฟริกาเพิ่มขึ้น 50-60%

"จริงๆ แล้วภัยแล้งมาช่วยทำให้ซัพพลายข้าวเปลือกลด แต่ราคาข้าวเปลือกขยับขึ้นไม่ได้เพราะส่งออกไม่ได้แอฟริกาไม่มีกำลังซื้อ ตอนนี้จะเริ่มเห็นทุกเดือนว่ามีเรือสินค้าเข้ามาที่ไปไนจีเรีย ทั้งที่เป็นช่วงที่ตลาดนี้ควรจะส่งซื้อสินค้าเข้ามา"

นายวิชัยกล่าวว่า การส่งออกข้าวนี้ปีนี้คงทำได้เพียง 1.7 ล้านตัน ลดลงจากเป้าหมายที่สมาคมวางไว้ 2.2 ล้านตัน เพราะนอกจากตลาดไนจีเรียมีปัญหาแล้ว ไทยยังต้องเผชิญการแข่งขันกับอินเดียอีก โดยในปีนี้อินเดียมีแนวโน้มส่งออกต่อเนื่อง เพราะปริมาณข้าวในสต็อกของอินเดียสูงถึง 20 ล้านตัน เกินกว่าปริมาณสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่จะต้องสำรองไว้ปีละ 10 ล้านตัน แต่ด้วยเหตุที่ต้นทุนปีราคาข้าวไทยและอินเดียห่างกันเพียง 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยจึงยังแข่งขันได้ แต่หากความห่างเพิ่มเป็น 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน คู่ค้าจะหันไปซื้ออินเดียแน่นอน

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **ตลาด'หอมมะลิ'แข่งเดือดหลังAEC นักวิชาการแนะไทยรับมือ ยกระดับข้าวสู่เพื่อนบ้าน**

นายอิทธิ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้ำระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แสดงความเป็นห่วงว่า หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) แล้ว ข้าวหอมมะลิของไทยอาจได้รับผลกระทบจากข้าวหอมของเพื่อนบ้าน ทั้งข้าวหอมพันธุ์เพิร์ล ปอร์ ซาน ของเมียนมา, ข้าวดอกมะลิ หรือฝักมะลิ ของกัมพูชา และข้าวหอมเวียดนาม ที่เตรียมเข้ามาทำตลาด หรือวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดไทยในอนาคต อีกทั้งข้าวของประเทศเพื่อนบ้านยังมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย และคุณภาพเริ่มใกล้เคียงกับของไทย อีกทั้งเมียนมาและกัมพูชา จะมีการโปรโมทข้าว โดยใช้ดีกรีแชมป์ข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก ซึ่งเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิไทยที่เคยได้รับรางวัลในอดีต มาเป็นจุดขายดึงดูดผู้บริโภค ขณะที่ข้าวหอมของเวียดนามก็อยู่ระหว่างการพัฒนาความหอมให้ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทย

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในระยะสั้นข้าวหอมมะลิไทยจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านตลาดมากนัก แต่ทั้งนี้หากไทยยังไม่มีโครงการสร้างผลิตข้าวหอมเชื่อว่าในอนาคตคงถูกข้าวเพื่อนบ้านแย่งตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศได้ ดังนั้นเพื่อให้ในอนาคตข้าวหอมมะลิไทยยังแข่งขันได้ภาครัฐต้องกำหนดมาตรการในการปรับโครงสร้างข้าวหอมมะลิไทยใหม่เพื่อหนีตลาดข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้าน

"ในอนาคตประเทศเพื่อนบ้านจะหันมาพัฒนาหรือส่งเสริมข้าวหอมมากขึ้นเพื่อให้ข้าวมีมูลค่าสูง และตรงความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีกำลังซื้อ และที่สำคัญประเทศเพื่อนบ้านสามารถพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยแต่มีราคาต่ำกว่ามาก แม้ตอนนี้บรรจุกัญชีของข้าวหอมประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สวยงาม แต่หากมีทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ก็อาจมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และห่อหุ้ม ทำการตลาดมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิไทยถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดในอนาคต" นายอิทธิ กล่าว

ขณะเดียวกันยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้าน มีแผนที่จะรุกตลาดข้าวหอมในต่างประเทศของไทยด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตลาดข้าวในอาเซียน ทั้งตลาดมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็ถูกข้าวจากเวียดนามแย่งตลาดเกือบหมดแล้ว และกำลังจะขยายไปในตลาดยุโรป สหรัฐ จีน ฮองกง เนื่องจากผู้บริโภคต่างชาติจำนวนมากไม่มีความเชี่ยวชาญในการแยกรสชาติดีเหมือนกับผู้บริโภคคนไทย จึงหันไปบริโภคข้าวที่มีราคาถูกเพราะมีคุณภาพไม่ต่างมากนัก

สำหรับแนวทางในการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย เพื่อหนีตลาดข้าวหอมของประเทศไทยเพื่อนบ้านไปอีกตลาดหนึ่ง ประเทศไทยอาจต้องมีการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ อาจเน้นปลูกข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเจ้า, ภาคตะวันออกเฉียดเหนือ เน้นปลูกข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น อีกทั้งอาจมีการพัฒนาข้าวในแต่ละพื้นที่ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เหมือนกับข้าวสังข์หยดพัทลุง และให้มีการโปรโมทเพื่อรุกตลาดในยุโรปมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิออร์แกนิก ที่ปลอดจากสารเคมี และข้าวเพื่อสุขภาพด้วย

**ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า**

## เกษตรฯ ยืนยันข้าวไทยปลอดภัย 'สารหนู'

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่ มกอช.ได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวสาร 6 ชนิดที่มีการผลิตเพื่อการบริโภคของประชากรไทยและส่งออก จากแหล่งจำหน่ายข้าวครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ โรงสีพาณิชย์, โรงสีสหกรณ์, โรงสีชุมชน และร้านจำหน่ายข้าวสาร รวม 410 ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิชนิดสี 80 ตัวอย่าง, ข้าวขาวอมพันธุ์ชนิดสี 123 ตัวอย่าง, ข้าวเหนียวขาวชนิดสี 63 ตัวอย่าง, ข้าวหอมมะลิกล้อง 56 ตัวอย่าง, ข้าวขาวอมพันธุ์กล้อง 19 ตัวอย่าง และข้าวมีสีกล้อง 69 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์

ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างข้าวสารส่วนใหญ่พบ ปริมาณสารหนูอยู่ในระดับต่ำ ทุกตัวอย่างพบ สารหนูอนินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่โคเดกซ์กำหนดค่าปริมาณปนเปื้อน สูงสุด ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม และข้าวกล้องไม่เกิน 0.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงมั่นใจได้ว่าข้าวไทยมีความปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล กรณีที่สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวทางโลกออนไลน์ว่ามีสารหนูปนเปื้อนในข้าว ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวสารที่แชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าข้าวไทยมีความปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ และเชื่อมั่นว่าการเสนอข่าวของสื่อต่างชาติไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าข้าวไทยโดยรวม

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## พาณิชย์เตรียมเปิดตัวข้าวโครงการเพื่อชุมชนล็อตแรก 5 แสนถุง 24 ส.ค.นี้

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(21 ส.ค.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ จะเปิดตัวโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกษตรกรและประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับผู้ผลิตสินค้าประมาณ 10 ราย ผลิตสินค้าราคาถูกลงกว่าท้องตลาด 10-20% เพื่อส่งไปจำหน่ายในร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า(สกต.) ซึ่งเป็นร้านค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.-31 ม.ค.58

นอกจากนี้ ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัว "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" โดยจะส่งข้าวสารบรรจุถุงล็อตแรก 1,000 ตัน หรือ 500,000 ถุง แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ถุงละ 2 กิโลกรัม (กก.) ราคา 30 บาท และข้าวเหนียว 10% ถุงละ 2 กก. ราคา 50 บาท ซึ่งถูกลงกว่าท้องตลาด 20% ไปจำหน่ายให้กับเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ผ่านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการใน 58 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ชุมชนสามารถทำธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวเอง และอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง (Social business) จึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาผลิตเป็นข้าวถุง เพื่อให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำไปขายเพื่อหารายได้ไปใช้หมุนเวียนทำธุรกิจต่อไป

"สหกรณ์จะมีรายได้ 15% ของราคาขาย เพื่อให้มีรายได้ไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่ละสหกรณ์จะมีป้ายแสดงไว้ชัดเจนว่าจำหน่ายข้าวโครงการเพื่อชุมชน ซึ่งผู้ซื้อจะได้ข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐานเดียวกันกับข้าวถุงที่ในท้องตลาด ถ้าซื้อไปแล้ว มีปัญหา สามารถส่งคืนได้" นายบุญฤทธิ์ กล่าว

หลังจากนั้น กระทรวงฯ จะติดตามผลตอบรับแล้วนำมาประเมินว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ เพราะยังมีข้าวในสต็อกที่นำมาทำเป็นข้าวโครงการเพื่อชุมชนได้อีก เพราะคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ได้อนุมัติในหลักการให้นำข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 20,000 ตันมาทำข้าวถุง และเบื้องต้นให้ดำเนินการก่อน 5,000 ตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

www.thaiceexporters.or.th

## เวียดนาม

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากการที่ทางการได้ปรับลดค่าเงินต้องลงอีก 1% ท่ามกลางความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงเบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนรอดูสถานการณ์ราคาที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูใหม่ (summer-autumn rice) อยู่ที่ระดับ 338-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ฤดูใหม่ (summer-autumn rice) ชัยบับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 320-325 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 ส.ค. 2558 มีจำนวน 42,698 ตัน มูลค่า 16.299 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 75.6% และมูลค่าลดลง 78.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 175,163 ตัน มูลค่า 75.423 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-13 ส.ค. 2558 มีจำนวน 3.343 ล้านตัน มูลค่า 1,383 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.8% และมูลค่าลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.791 ล้านตัน มูลค่า 1,636 ล้านดอลลาร์ (FOB)

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 4.45 ล้านตัน ลดลง 9% เมื่อเทียบกับ 4.49 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นข้าวตามสัญญา G to G ประมาณ 24% ส่วนที่เหลือเป็นสัญญาขายข้าวของเอกชน โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปยังภูมิภาคแอฟริกาประมาณ 525,896 ตัน เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ทั้งนี้ ตลาดสำคัญได้แก่ กาน่า ไอออร์โคสต์ แอฟริกาใต้ แอลจีเรีย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Agency; PSA) กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2016 ไว้ที่ 20.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.5% จากปีที่คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.86 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 20.08 ล้านตัน และต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 18.97 ล้านตัน เพราะพื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติคาดว่าผลผลิตข้าวในช่วงครึ่งปีหลังผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 10.538 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปี ผลผลิตข้าวเปลือกมีจำนวน 8.3 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลง 2.4% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8.5 ล้านตัน

ในขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องการซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน ก่อนสิ้นปีนี้ รวมทั้งกำลังพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเข้าข้าวด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปีนี้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดู (early rice) ได้ประมาณ 33.69 ล้านตัน ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง ขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้นพื้นที่เพาะปลูกข้าวต้นฤดูมีประมาณ 35.75 ล้านไร่ ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 0.4% ที่ 0.942 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ ข้าวต้นฤดู (Early rice) จะมีการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ เช่น Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong และ Guangxi

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 21 ส.ค. ยังคงมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะฝนที่ลดน้อยลง ในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (ส.ค.-ก.ย.) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 208.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 21 ส.ค. อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% และคาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ของช่วงฤดูมรสุม (มิ.ย.-ก.ย.) อินเดียจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16% โดยในเดือน ส.ค. นี้คาดว่าจะขาดแคลนน้ำฝนประมาณ 10% และจะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้นในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรรายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตพืชที่สำคัญครั้งที่ 4 โดยคาดว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) จะมีประมาณ 104.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 102.54 ล้านตัน ในปีการผลิตที่ผ่านมา แต่ลดลง 2% จากระดับ 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย. จะมีการรายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตพืชที่สำคัญครั้งที่ 5 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ Kharif crop ออกสู่ตลาดแล้ว

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 155,570 ตัน ซึ่งลดลง 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 181,398 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 27% เมื่อเทียบกับ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าในเดือน ก.ค. ปากีสถานส่งออกลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 214,434 ตัน ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลง 32% เมื่อเทียบกับ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ในเดือนก.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 27,015 ตัน (ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,654 ตัน ในเดือน มิ.ย. และลดลง 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,723 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 128,555 ตัน (ลดลง 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 177,780 ตัน ในเดือน มิ.ย. และลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 144,675 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 6 ก.ย. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา และอินเดีย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 10 ก.ย. ศกนี้

การประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวปริมาณรวม 142,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวจากอูรุกวัยปริมาณ 30,000 ตัน ในราคา 605 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ข้าวจากอาร์เจนตินา 3 ล็อต ปริมาณรวม 112,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตแรก 30,000 ตัน ในราคา 602 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ล็อตที่สอง 30,000 ตัน ในราคา 603 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และล็อตที่สาม 52,000 ตัน ในราคา 608.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### โมซัมบิก

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรระบุว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสินค้า (Surcharge) เช่น ข้าว ถั่ว เนื้อสัตว์ และไข่ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเหล่านี้ในประเทศให้มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ร้องเรียนว่าไม่สามารถแข่งขันกับข้าวนำเข้าได้ และการที่ไม่มีมาตรการควบคุมการนำเข้าส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ USDA คาดว่าในปีการ 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) โมซัมบิกจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 228,000 ตัน ข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

